

ภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ประจำเดือน มกราคม เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายกำธร สิทธิจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแจ้งข่าวสารจากทางราชการ และให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการนี้ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (dos & don't) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบลต่อไป

ภาพถ่ายกิจกรรม การเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายกำธร สิทธิจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นผู้นำร้องเพลงชาติ กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเปิดการเตรียมความพร้อมในการทำงาน ชี้แจงข้อราชการเพื่อเป็นแนวทางในการนี้ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (dos & don't) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบลต่อไป